

เมื่อพูดถึง 'ความรัก' คงต้องยอมรับว่า คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ จะนึกถึงรักระหว่าง ชาย-หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ เรื่องของความรักนั้น เป็นได้ทั้งการมอบให้กับ คนในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือแม้แต่คนที่อยู่ รอบกายเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคำพูด การบอกรัก รวมไปถึงการแสดงออกทางการกระทำ เช่น การ กอด การหอมแก้ม ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ มีมาช้านานแล้ว

แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 'ความรัก' มักมาคู่กับ 'เรื่องเพศ' เสมอ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องรัก ของวัยรุ่น 'กิจกรรมทางเพศ' จัดเป็นส่วน ประกอบสำคัญในการพิสูจน์รักแท้ของพวกเขา ผ่านคำนิยามต่างๆ คือ ถ้ารักกัน ก็ต้องยอม

เป็นที่รู้กันดีว่าความรักเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คนเราเกิดมาได้ เพราะความรักที่พ่อแม่มีให้กัน ครอบครัวอบอุ่น เพราะคนในครอบครัวมอบความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นรัก ที่บริสุทธิ์สวยงามแต่เราคงได้ ยินคำว่า 'ที่โตมรัก ที่นั่นมีทุกข์' นั่นก็เพราะวัยรุ่นยังรักกันแบบ ผิดๆ ผสมปนเปกันไม่ทั้งความ รัก ความหลง ความใคร่ จนแยก แยะไม่ออกว่า สิ่งใดควรทำ หรือสิ่งใดที่ไม่ควรทำ เมื่อแยกไม่ได้ว่า

จะแสดงออกซึ่งความรักในขอบ เขตแค่นี้ ปัญหาเรื่องการทำแท้ง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงตามมา จากผลสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวข้อ 'ความรักและเพศสัมพันธ์ : กรณีศึกษาตัวอ่อนนักเรียน - นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี ใน เขตกรุงเทพมหานคร ระบุว่า จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,657 คน

เมื่อถามถึงความคิดเห็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน มีถึงร้อยละ 32.4 และร้อยละ 46.2 ที่รู้สึกเฉยๆธรรมดา

เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่วัยรุ่นไทยมีค่านิยม เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะไม่รู้สึกว่าการมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องไม่ควรอีกต่อไปต่าง จากยุคก่อนที่มองเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ไว้



แถลงข่าวเปิดตัวเว็บ 'ศาสตร์แห่งความรัก'

ศาสตร์แห่งรักบนเว็บ

จนวนันต์ตั้งงานเป็น เรื่องจำเป็น เนื่องจากสังคม ไทย ยังเป็นสังคมปิด สำหรับเรื่องเพศศึกษา การพูดคุยเรื่องนี้เป็น เรื่องสงวน ทำให้บางครั้งแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับความรักและเพศศึกษา กลายเป็นเรื่องจำเป็น สำหรับคนหลายกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัย การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ 'ศาสตร์แห่งความรัก' (www.LoveEd.biz) ขึ้น เพื่อสอนการใช้ชีวิตอยู่ ด้วยกันอย่างมีความสุข รวมไปถึงเรื่องเพศศึกษา สำหรับคนทุกเพศทุกวัย

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งในคณะที่ปรึกษาของเว็บไซต์ศาสตร์แห่งความรักกล่าวว่า ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเซ็กส์มากมาย จนทำให้เรามองเรื่องความรัก แบบต้อยค่า

"เราพูดกันเรื่องเพศศึกษาที่มาจากคำภาษา

อังกฤษว่า Sex Education แต่หลายคนแปล คำว่า Sex เป็น Sexual Relationship ซึ่งกลายเป็น เรื่องของเพศสัมพันธ์นี่แหละที่จริงแล้วการเรียน วิชาเพศศึกษา คือ การเรียนรู้ผู้ชาย การเรียนรู้ผู้หญิง การเรียนรู้ความรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างชายและ หญิง การเรียนรู้ว่าจะทำอะไรให้เกิดความรักที่ ถูกต้องปลอดภัยและนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน การมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทอง ถ้าให้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเซ็กส์ กับความรัก น.พ.พันธ์ศักดิ์บอกว่าเซ็กส์เป็นเพียง เสี้ยวหนึ่งของความรักเท่านั้น เป็นสัมผัสรักที่ จับต้องได้ เหมาะสำหรับคนที่มิรักแท้ เพื่อเขาจะ ได้ผูกพันในบางส่วน

"หลายคนบอกว่า เซ็กส์เหมือนดาบสองคม แต่ผมกลับมองว่าเป็นดาบคมเดียว เพราะว่าดาบ มันใช้ได้สองอย่าง ใช้ป้องกันตนเองก็ได้ ใช้ทำร้าย คนอื่นก็ได้ เช่นเดียวกับเรื่องเพศศึกษา มีคน บอกว่าการสอนเรื่องเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงให้ กระรอก แต่ผมว่า กระรอกมันหาโพรงให้มัน เองอยู่แล้ว แล้วบางทีมันก็หาโพรงผิดๆ บางที

โพรงมันก็เปิดให้กระรอกผิดๆ เข้า" ศาสตร์แห่งความรัก เกิดขึ้นจากความต้อง การที่จะแนะนำแนวทาง และให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องและการดำเนินชีวิตอย่าง มีความสุขให้กับบุคคลทั่วไป

เว็บไซต์ศาสตร์แห่งความรัก จึงเป็น แหล่ง ความรู้เรื่องเพศศึกษาแห่งใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยสาระ ความรู้มากมาย ทั้งประมวลกฎหมายสำคัญ กรณี ศึกษา คดีความตัวอย่าง รวมบทความที่ เกี่ยวข้องกับวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยทอง อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครู นักวิชาการ นักจิตวิทยา รวมถึงนักกฎหมายที่คอยให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ ที่ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว การครองรัก ครองคู่ เรื่องเพศสัมพันธ์ และ กฎหมายสำหรับผู้ที่ยังข้องใจในเรื่องเหล่านี้อยู่

และถ้าหากนี่เป็นการชี้โพรงให้กระรอก โพรงนี้คงเต็มไปด้วยแหล่งความรู้มากมาย ที่จะช่วยให้กระรอกได้เพิ่มพูนทักษะในการ ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดช่วงวัย ของมัน